
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565  

วันที ่23 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

-------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  16  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  12  คน                                                                                                              
ลาประชุม    2  คน         
ขาดประชุม    0  คน 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายรัชพล  ภูรีรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 รัชพล  ภูรีรักษ์  
2 นางพัชรี  สิงห์สังข์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 พัชรี  สิงห์สังข์  
3 นายพิเชษฐ ์ รินเที่ยง รองประธานสภาฯ พิเชษฐ์ รินเที่ยง  
4 นายศักดินา  สารสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 ศักดินา  สารสุข  
5 นายปริญญา  ศรีวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 ปริญญา  ศรีวิชัย  
6 นางอำนวย  เอมสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 อำนวย  เอมสุวรรณ์  
7 นายสมศักดิ์  รีนล้อม สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 สมศักดิ ์ รีนล้อม  
8 นายดิเรก  เทพสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 10 ดิเรก  เทพสาร  
9 นายวิวัฒน์  ชัยสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 วิวัฒน ์ ชัยสวัสดิ์  

10 นายบรรลุ  กมลเทศ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 12 บรรลุ  กมลเทศ  
11 นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 สมพร น้อยเรือน  
12 นายบุญมี  สีใจสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 บุญมี  สีใจสา  
13 นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร ์ ประธานสภาฯ ภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร ์  
14 นางจันทร์หอม  ดีหน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 จันทร์หอม ดีหน้อย  
15 นายมธุรส  ธิตาเมือง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 17 มธุรส  ธิตาเมือง  
16 นายพนม  อรขันธ ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 18 พนม  อรขันธ ์  

 
รายช่ือผู้ลาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางอรอนงค์  ตาหน่อแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 ลาป่วย 
2 นายจำรัส  อินธน ู สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 ลาป่วย 
    
    

 
 
 
 
 
 



 -๒- 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายอลงกรณ์     ดีน้อย นายก อบต.สันกลาง อลงกรณ์  ดีน้อย  
๒ นายศุภกฤต       ขันวงศ์ รอง นายก อบต.สันกลาง ศุภกฤต  ขันวงศ์  
๓ นายอนุพนธ์      รินล้อม เลขานุการนายกฯ อนุพนธ์ รินล้อม  
๔ นายสงกรานต์    แก้วก้อ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต์  แก้วก้อ  
๕ นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  
๖ นางจินตนา       โปร่งใจ ผู้อำนวยการกองคลัง จินตนา  โปร่งใจ  
๗ นางพัชรี  ใจเมตตา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พัชรี  ใจเมตตา  
๘ นางสาวเยาวลักษณ์ มาหล้า หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เยาวลักษณ์ มาหล้า  
๙ นางอัญชลี   ขันตี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี  ขันตี  

๑๐ นายวีระวุฒฺ  คำมา นายช่างโยธาอาวุโส วีระวุฒิ  คำมา  
๑๑ นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน อนุชา  เชื้อเมืองพาน อนุชา  เชื้อเมืองพาน  
12 นางสาวพานิกา  มหาวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พานิกา มหาวรรณ์  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
นางมธุรส  ธิตาเมือง    ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ทำการตรวจสอบ 
เลขานุการสภาฯ รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางที่มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม     

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าประจำที่นั่ง และได้กล่าวเชิญ
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จุดธูป 
เทียน บูชา  พระรัตนตรัย พร้อมทั้งแจ้งตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์   ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประธานสภาฯ   (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 และเมื่อประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ แล้ว 
    จึงได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ตามระเบียบวาระท่ี 1 ดังนี้  

1. เรื่อง  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรเมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 

2. เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่ง ณ 
ขณะนี้นายอำเภอไดล้งนามเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวคืนให้กับ
คณะผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารได้ประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป  

3. เรื่อง สถานะทางการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ โดยได้เชิญผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ที่ประชุม 
-รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565                             
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 

 



 -๓- 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งรายงานการประชุมสภาฯ ครั้ง
ประธานสภาฯ   ที่ผ่านมา เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  

(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และได้สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแนบ
มาพร้อมกับหนังส ือเชิญประชุม  ซึ ่งหากพบว่ามีข ้อความใดที ่จะขอแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งในที่ประชุมในระเบียบวาระการประชุมนี้ หากไม่มีผู้ใดทักท้วง 
หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว จึงขอมติจากที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ 

  มติที่ประชุม  (อยู่ในที่ประชุม 16 คน) 
เห็นชอบ  13 เสียง 
งดออกเสียง   3 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป  ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565   

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    ญัตติเพื่อพิจารณา 
    5.1 เรื่อง การพิจารณาญัตตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 35,000 บาท (สำนักปลัด) 

ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.1 
    

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ กระผมขออนุญาตให้นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด      

เป็นผู้อภิปราย และชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
ประธานสภาฯ   เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
 
 



 -๔- 
 
 

นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
หัวหน้าสำนักปลัด  พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  โอนลด จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 35,000 บาท 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 
- ค่าจัดซื้อเตียงรถเข็นฉุกเฉิน ปรับนั่ง-นอนได้ อลูมิเนียม พร้อมระบบล็อคเตียง 

(สำนักปลัด อบต.)  จำนวนเงิน 35,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    จำนวนเงิน 35,000.00 บาท 
ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้   จำนวนเงิน 35,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวนเงิน           0.00 บาท 

1) โครงสร้างรถเข็นทำจากอลูมิเนียมอัลลอยย์ มีความแข็งแรงทนทาน 
2) สามารถปรับในท่านั่ง และปรับนอนสูง – ต่ำได้ 
3) มีเบาะรองนอนเตียงตลอดความยาวของเตียงและพับตามลักษณะของเตียงได้ โดย
สามารถถอดทำความสะอาดและมีสายรัดตัวผู้ป่วยอย่างน้อย 2 เส้น 
4) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร สูงไม่
น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
5) ขนาดตัวรถ ความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร (จากราวกั้นเตียงซ้าย - ขวา) 
ความยาวไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร 
6) ความสูงในลักษณะรถเข็นนั่ง 
-วัดถึงแขนพิงข้างเตียง ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
-วัดถึงพนักพิงด้านหลัง ไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร 
-นอนปรับสูง ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร (รวมเบาะนอน) 
-นอนปรับต่ำ ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร (รวมเบาะนอน) 
-สามารถพับขาอัตโนมัติเมื่อเข็นข้ึนรถพยาบาลและระบบล็อค 
7) สามารถปรับรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ไม่น้อยกว่า 150 กก.  
หรือมีคุณลักษณะไม่ต่ำไปกว่านี้ 
         เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบ
และราคาภายในท้องตลาด 

    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 
- ค่าจัดซื้อเตียงรถเข็นฉุกเฉิน ปรับนั่ง-นอนได้ (สำนักปลัด อบต.) จำนวนเงิน 

35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงรถเข็นฉุกเฉิน ปรับนั่ง-นอนได ้จำนวน 1 เตียง 
โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
1. โครงสร้างรถเข็นส่วนใหญ่ทำจากสแตนเลส และอลูมีเนียม มีความแข็งแรงทนทาน 
2. สามารถปรับในท่านั่ง และปรับนอนได้ 
3. มีเบาะรองนอนเตียงตลอดความยาวของเตียงและพับตามลักษณะของเตียงได้ โดย
สามารถถอดทำความสะอาดและมีสายรัดตัวผู้ป่วยอย่างน้อย 2 เส้น 
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4. ขนาดตัวรถ ความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 190 

เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
5. สามารถพับขาเพ่ือนำขึ้นท้ายรถพยาบาลได้สะดวก 
6. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 140 กก.  

หรือมีคุณลักษณะไม่ต่ำไปกว่านี้ 
เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบ

และราคาภายในท้องตลาด 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จ  
ประธานสภาฯ   สิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม  
 
นางสมพร  น้อยเรือน  สอบถามเกีย่วกับจำนวนเตียงผู้ป่วย ที่รับได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13  และความม่ันคงของมนุษย ์
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้แนะนำให้สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 สอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเตียง 
ประธานสภาฯ   ของผู้ป่วย ในระเบียบวาระอ่ืนๆ เนื่องจากหัวข้อที่สอบถามไม่เก่ียวข้องกับญัตติ 
    ที่กำลังอภิปราย 
 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดซักถามเพ่ิมเติม 
 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ  (อยู่ในที่ประชุม 16 คน) 
    เห็นชอบ   13  เสียง 
    งดออกเสียง    3  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
- ค่าจัดซื้อเตียงรถเข็นฉุกเฉิน ปรับนั่ง-นอนได ้(สำนักปลัด อบต.) จำนวนเงิน 

35,000 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  5.2 เรื่อง การพิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  
    (โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง งบประมาณ  
    157,000 บาท) 

ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.2 
 
    

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ จะเป็นการขออนุมัติโอนลดงบประมาณ เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
งบประมาณ 157,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  โอนลด  จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 157,000.00 บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  

- ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน
และระบบ 

ประปาหมู่บ้าน (กองช่าง)      จำนวนเงิน 500,000.00 บาท 
   งบประมาณก่อนโอน               จำนวนเงิน   54,655.00 บาท     
   ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้                   จำนวนเงิน 54,655.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ           จำนวนเงิน         0.00  บาท 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
- เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ (กองช่าง)  จำนวนเงิน  100,000.00 บาท 

    งบประมาณก่อนโอน              จำนวนเงิน   100,000.00 บาท     
    ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้                  จำนวนเงิน  100,000.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ         จำนวนเงิน             0.00  บาท 

3. แผนงานการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด อบต.) 

จำนวนเงิน  6,500.00 บาท 
    งบประมาณก่อนโอน              จำนวนเงิน  6,500.00 บาท     
    ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้                  จำนวนเงิน 2,345.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ         จำนวนเงิน   4,155.00 บาท 

เพ่ือนำเงินงบประมาณที่โอนลดในครั้งนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  1  รายการ  ดังนี้ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 157,000 บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

    - ก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จำนวนเงิน 157,000 บาท 
    ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 7.00 เมตร สูง 2.40 เมตร  (ตามแบบอบต.สันกลาง) 

สถานที่ก่อสร้าง  หมูที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย  
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นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้อภิปรายรายละเอียดในญัตติ 
ประธานสภาฯ   ที่ 5.2 แล้ว จึงได้เชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้อภิปราย 
    เพ่ิมเติม 
 
นายสงกรานต์  แก้วก้อ  ได้อภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการดำเนินการโครงการก่อสร้างป้าย 
รองปลัดฯ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เนื่องจากป้ายที่มีอยู่เป็นป้ายชั่วคราว 
    ซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่ปี 2561 ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปีนี้ ดังนั้นทาง 
    เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจึงได้หารือกันในเบื้องต้น และมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะ 

ดำเนินการจัดทำป้ายชื่ออบต.แบบคงทนถาวร  
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายสงกรานต์ แก้วก้อ  รองปลัด อบต.สันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   เสร็จสิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม  
 
นายบุญมี  สีใจสา  เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ เพ่ือนำเงินที่เหลือไปจัดทำป้ายอบต. 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  
    
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ (อยู่ในที่ประชุม 16 คน) 
    เห็นชอบ   13  เสียง 
    งดออกเสียง    3  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ 
- โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง 
 จำนวนเงิน 157,000 บาท 
 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5  5.3 เรื่อง การพิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 1 รายการ  
    (โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
    งบประมาณ 378,000 บาท) 

ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 
 



 -๘- 
 
 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.3 
 
    

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ จะเป็นการขออนุมัติโอนลดงบประมาณ เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จำนวน 1 รายการ ของโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง งบประมาณ 378,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  โอนลด  จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 378,000.00 บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 

จำนวนเงิน  288,000.00 บาท 
    งบประมาณก่อนโอน              จำนวนเงิน    59,000.00 บาท     
    ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้                  จำนวนเงิน   59,000.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ         จำนวนเงิน             0.00 บาท 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  

- ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน
และระบบประปาหมู่บ้าน (กองช่าง)    จำนวนเงิน 500,000.00 บาท 

    งบประมาณก่อนโอน              จำนวนเงิน 373,655.00 บาท     
    ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้                  จำนวนเงิน 319,000.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ         จำนวนเงิน   54,655.00  บาท 

เพ่ือนำเงินงบประมาณที่โอนลดในครั้งนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ ดังนี้ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 378,000 บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงคท์ี่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จำนวนเงิน 
378,000 บาท 
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร  (ตามแบบ
อบต.สันกลาง) 
สถานที่ก่อสร้าง  หมูที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย  

  สำหรับเหตุผลและความจำเป็นก็เนื่องมาจาก ในปีงบประมาณ 2566 อบต.สันกลาง 
  จะดำเนินการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยเพิ่มเติม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสร้างอาคารเพ่ือใช้ 
  สำหรับจอดรถของทางราชการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกระผมขออนุญาตให้ 
  รองปลัดฯ เป็นผู้อภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี้ 
 
 
 
 



 -๙- 
 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   เสร็จสิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญรองปลัด อบต.สันกลาง เป็นผู้อภิปรายเพิ่มเติม 
 
นายสงกรานต์  แก้วก้อ  ได้อภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารอเนก 
รองปลัดฯ   ประสงค์ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง งบประมาณ 378,000 บาท 
    สำหรับเหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากอบต.สันกลาง มีรถยนต์ส่วนกลางหลายคัน 
    ซึ่งในปัจจุบัน มีที่จอดรถไม่เพียงพอ และในปีงบประมาณ 2566 อบต.สันกลางจะ 

ดำเนินการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยเพิ่มเติมอีก 1 คัน สำหรับสถานที่ดำเนินการจะดำเนินการ
ก่อสร้างบริเวณอาคารป้องกันด้านหน้าสำนักงาน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการเสนอญัตตินี้  

 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   เสร็จสิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้สอบถาม 
 
 

นายบุญมี  สีใจสา  ได้สอบถามปริมาณงานของโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 องคก์ารบริหารส่วนตำบลสันกลาง ในส่วนของความสูงตามแบบที่อบต.สันกลางได้

นำเสนอมา มีขนาดต่ำไปหรือไม่                     
 

 

นายสงกรานต์  แก้วก้อ  ได้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 เกี่ยวกับระดับความสูงของอาคารอเนก 
รองปลัดฯ   ประสงค์ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จากการคำนวณความสูงของ 
    ทางกองช่าง เราได้คำนวณความสูงเพ่ือจอดรถเทเลอร์ไว้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะจอดรถยนต์ 
    ส่วนกลางได้หลายคัน และในอนาคตจะมีการดำเนินการต่อเติมอาคารหลังนี้ออกไป 
    ทางด้านหน้า  
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายสงกรานต์ แก้วก้อ รองปลัด อบต.สันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   เสร็จสิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้สอบถามเพ่ิมเติม 

 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม 

 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ (อยู่ในที่ประชุม 16 คน) 
    เห็นชอบ   13  เสียง 
    งดออกเสียง    3  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ          0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ 
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
จำนวนเงิน 378,000 บาท 

  
 
 
 



 -๑๐- 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  5.4 เรื่อง การพิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 1 รายการ  
    (โครงการก่อสร้างประตูรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
    งบประมาณ 251,000 บาท) 

ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.4 
  
นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ จะเป็นการขออนุมัติโอนลดงบประมาณ เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จำนวน 1 รายการ ของโครงการก่อสร้างประตูรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
สันกลาง งบประมาณ 251,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  โอนลด  จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 251,000.00 บาท 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล (สำนักปลัด อบต.) 

จำนวนเงิน  200,000.00 บาท 
    งบประมาณก่อนโอน              จำนวนเงิน  200,000.00 บาท     
    ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้                  จำนวนเงิน 200,000.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ         จำนวนเงิน             0.00  บาท 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 

จำนวนเงิน  288,000.00 บาท 
  งบประมาณก่อนโอน              จำนวนเงิน  110,000.00 บาท     

    ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้                  จำนวนเงิน  51,000.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ         จำนวนเงิน   59,000.00  บาท 

เพ่ือนำเงินงบประมาณที่โอนลดในครั้งนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ ดังนี้ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 251,000 บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

    - ก่อสร้างประตูรัว้ที่ทำการองค์การบริหารสว่นตำบลสนักลาง 
 จำนวนเงิน 251,000 บาท 

    ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 1.00 เมตร (ตามแบบอบต.สันกลาง) 
สถานที่ก่อสร้าง  หมูที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย  



 -๑๑- 
 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   เสร็จสิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญรองปลัด อบต.สันกลาง เป็นผู้อภิปรายเพิ่มเติม 
 
นายสงกรานต์  แก้วก้อ  ได้อภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูรั้ว 
รองปลัดฯ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง งบประมาณ 251,000 บาท 
    สำหรับการก่อสร้างประตูรั้วนั้น การออกแบบจะเป็นลักษณะงานสแตนเลส สูง 1 เมตร  

ไม่รวมล้อ เนื่องจากถ้าสูงเกินไปอาจจะทำให้บดบังทัศนียภาพ ทำให้มองไม่เห็นอาคาร
สำนักงาน 

 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม 
 
 

นายพนม  อรขันธ์  สอบถามเกี่ยวกับขนาดของประตูรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  และงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายวีระวุฒิ คำมา นายช่างโยธาอาวุโส ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
ประธานสภาฯ    
 
 

นายวีระวุฒ ิ คำมา  ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 เกี่ยวกับงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 
นายช่างโยธาอาวุโส  ก่อสร้างประตูรั้วของอบต. และขนาดของประตูรั้ว 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายวีระวุฒิ  คำมา นายช่างโยธาอาวุโส ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   เสร็จสิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม 
 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม 

 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ (อยู่ในที่ประชุม 16 คน) 
    เห็นชอบ   13  เสียง 
    งดออกเสียง    3  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ          0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ 
- โครงการก่อสร้างประตูรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จำนวนเงิน 
251,000 บาท 

 
 
 
 



 -๑๒- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์   ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับการขอยื่นเสนอญัตติด้วยวาจา 
ประธานสภาฯ   ของนายกองค์การบริหารสส่วนตำบลสันกลาง เนื่องจากเป็นเรื่องด่วนที่จะขอให้ที่ 
    ประชุมสภาฯ ไดร้่วมกันพิจารณา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 39 
การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ และได้เชิญนายก 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้เสนอญัตติที่ 5.5  
 

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับเหตุผลที่ 
นายก อบต.สันกลาง กระผมขอนำเสนอญัตตินี้ด้วยวาจา เนื่องมาจากได้รับแจ้งจากทางกองคลังเกี่ยวกับ

งบประมาณในส่วนของค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมของหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 13 โดยจะเป็นการขออนุมัติโอนลดงบประมาณ   
เพ่ือนำไปโอนเพ่ิมงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  โอนลด  จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 32,600.00 บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง             จำนวนเงิน 50,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                จำนวนเงิน 50,000.00 บาท      
ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้                    จำนวนเงิน 50,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ           จำนวนเงิน           0.00 บาท 
เพื่อนำเงินงบประมาณที่โอนลดในครั้งนี้ไปโอนเพิ่มจำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   
 - ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และสาธารณะสมบัติ (กองช่าง)     

 จำนวนเงิน  665,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                จำนวนเงิน    21,527.00 บาท  
ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้                    จำนวนเงิน  32,600.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ           จำนวนเงิน   54,127.00 บาท 

 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับการเสนอญัตติด้วยวาจาของทางคณะ   
ประธานสภาฯ   ผู้บริหารแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภา  

มติที่ประชุมสภาฯ (อยู่ในที่ประชุม 16 คน) 
    เห็นชอบ   13  เสียง 
    งดออกเสียง    3  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ          0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 
 
 
 



 -๑๓- 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีประชุมสภาฯ ไดม้ีมติอนุมัติให้คณะผู้บริหารยื่นญัตติด้วยวาจาแล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงไดน้ำญัตตินี้ บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  

ในระเบียบวาระที่ 5.5  
                                                                                                                                                                                                                         
ระเบียบวาระท่ี 5  5.5 เรื่อง การพิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2565  

ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้อภิปราย 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.5 
 
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง สำหรับเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ก็เนื่องมาจาก 
หัวหน้าสำนักปลัด  ได้รับแจ้งจากทางกองคลังในส่วนของงบประมาณในหมวดค่าปรับปรุงที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้างมีไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดนี้ ดั้งนั้นจึงเป็นที่มาของ 
    การเสนอญัตตนิี้  
 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล 
ประธานสภาฯ    และความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้แล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ 
    เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม 
 
สมาชิกสภาฯ    ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ (อยู่ในที่ประชุม 16 คน) 
    เห็นชอบ   13  เสียง 
    งดออกเสียง    3  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ          0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  จำนวน 1 รายการ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

 
 
 



 -๑๔- 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  และเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด  เสนอเรื่องใด หรือสอบถามรายละเอียด เรื่องใดแล้ว           
ประธานสภาฯ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้กล่าวปิดประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565     
วันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2565 ณ บัดนี้  
 

- เลิกประชุมเวลา  14.30 น. 
       
               (ลงชื่อ)..................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นางมธุรส  ธิตาเมือง) 
                              เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
 
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๕- 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖5  ซึ่งได้
ดำเนินการตรวจสอบฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565   เห็นว่า
ถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
       

(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
 นายบุญมี สีใจสา) 
 

(ลงชื่อ)   กรรมการ 
         (นายบรรลุ  กมลเทศ) 

 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการและเลขานุการ 
        (นางสมพร น้อยเรือน) 

 
      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        

สันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2565 
                                                                                                             
 

(ลงชื่อ)      
           (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 

 
 


